



ที่ สธ ๐๓๑๔/ ๓๕๒๕

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอเชิญผู้บริหารรับฟังนโยบายและเชิญแพทย์ พยาบาล อบรมการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด ในโครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)”

เรียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. โครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย” จำนวน ๑ ชุด
 ๒. หนังสืออนุมัติให้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑ ฉบับ
 ๓. กำหนดการและแบบตอบรับ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ในรูปแบบเครือข่ายบริการ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทุกสาขาได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ ในกลุ่มสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นปัญหาอันดับต้นๆของประเทศไทยและของทุกประเทศทั่วโลก กระทรวงสาธารณสุขจึงมอบหมายให้กรมการแพทย์ ซึ่งมีบุคลากรเชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจจัดทำโครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)” ซึ่งต่อเนื่องจากโครงการ “๑๐,๐๐๐ ดวงใจ ปลอดภัยด้วยพระบารมี” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาโรงพยาบาลต่างๆให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) ในรูปแบบเครือข่ายบริการ มีระบบส่งต่ออย่างชัดเจน พัฒนาประสิทธิภาพด้านวิชาการ การตรวจวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว มีการบริหารจัดการข้อมูล ที่สมบูรณ์ และส่งเสริมให้มี Warfarin clinic ในโรงพยาบาลระดับ A ทุกแห่งและให้มี Heart Failure clinic อย่างน้อย ๑ แห่งในทุกเขตบริการภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามโครงการที่ส่งมาด้วย

กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคทรวงอก จัดประชุม มอบนโยบายแก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน จัดอบรมวิชาการให้แก่แพทย์ อายุรแพทย์ พยาบาลห้องฉุกเฉิน ไอซียู และผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการให้ยาละลาย ลิ่มเลือด ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ โดยขอให้ เบิกค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักจากต้นสังกัด โปรดแจ้งความประสงค์ในแบบตอบรับและส่งกลับ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ โดยผ่านทาง E-mail: acsheart@ccit.mail.go.th หรือโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๐๙๐๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าอบรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรเชษฐ์ สติตินรัมย์)

กรมการแพทย์
สถาบันโรคทรวงอก
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๐๙๙๙ ต่อ ๓๐๐๕๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๐๙๐๘

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข